
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

สมัยวิสำมัญที่ ๑/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันจันทร ์ ที่  ๒๕  เมษำยน  ๒๕๕๙ 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

-------------------------------------------- 
ผู้มำประชุม 
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นายสุริยา  ศรีกุฏ 
นายสุวรรณ์  นาอุดม 
นายสถิตย์  อันนารี 
นางนิรดาพร  ปัสสา 
นายสม  นาแพง 
นายบุญยม  หนูนา 
นายพรจิต  สนอุป 
นายวันชัย  ปุ้งโพธิ ์
นายสุพจน์  ทิพวัฒน์ 
นายนราศักดิ์  พิมสาร 
นายนนทกานต์  นาอุดม 
นายไสว  ศรีอุ่น 
นายส ารอง  ปัตตาทานัง 
นายบุญถัน  นาอุดม 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล 
นายสมคิด  ข าโพธิ์ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
นางดุสิต  มูลหล้า 
นางจินตนา  กุลสุวรรณ์ 
นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นายโสพิน  แก้วอุดร 
นางประยัติ  ศรีอุ่น 
นายจ านงค์  หน่ายโสก 

สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
เลขานุการสภา อบต.แวงน้อย 
 

สุริยา  ศรีกุฏ 
สุวรรณ์  นาอุดม 
สถิตย์  อันนารี 
นิรดาพร  ปัสสา 
สม  นาแพง 
บุญยม  หนูนา 
พรจิต  สนอุป 
วันชัย  ปุ้งโพธิ ์
สุพจน์  ทิพวัฒน์ 
นราศักดิ์  พิมสาร 
นนทกานต์  นาอุดม 
ไสว  ศรีอุ่น 
ส ารอง  ปัตตาทานัง 
บุญถัน  นาอุดม 
วิเชียร  ดวงจุมพล 
สมคิด  ข าโพธิ์ 
กิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
ดุสิต  มูลหล้า 
จินตนา  กุลสุวรรณ์ 
ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
โสพิน  แก้วอุดร 
ประยัติ  ศรีอุ่น 
จ านงค์  หน่ายโสก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
ผู้ไม่มำประชุม 

๑. นายสมพร  บุญประสพ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
๒. นายเสมือน  นาอุดม    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
๓. นางกนกนาถ  จันทร์สี            สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 ๑. นายหนูกาลน์  นิบุญท า  นายก อบต.แวงน้อย 
 ๒. นายอนุศักดิ์  มีทอง   รองนายก อบต.แวงน้อย 
 ๓. นายทองใบ  สมแวง   เลขานุการ นายก อบต.แวงน้อย 

๔. นายสุภาพ ว่องไว    หัวหน้าส านักงานปลัด 
 ๕. นางรุ้ง  สุขก าเนิด  ผู้อ านวยการกองคลัง 

๖. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี   หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๗. นายคชา  วาระเพียง  ผู้อ านวยการกองช่าง 

๘. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ หัวหน้าส่วนการเกษตร 

-เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐  น. - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๒๒ คนครบองค์ประชุม  

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ท าหน้าที่เลขานุการ เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อ่านประกาศอ าเภอแวงน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ยื่นค าร้อง
ขอเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ 
เมษายน ๒๕๕๙ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพ่ือขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ฉบับเพ่ิมเติม ๒ และพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ และเรื่องอ่ืนๆ 
นายอ าเภอแวงน้อยพิจารณาแล้วเห็นสมควรก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัย
ที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีก าหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ 
๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ นายประจักร์ 
ไชยกิจ นายอ าเภอแวงน้อย  

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  

สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบขอมอบหมายให้ท่านเลขานุการสภาฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 
          นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ส าหรับเรื่องท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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ส าหรับเดือนก็ไม่มีอะไรนะครับ ทาง อบต.แวงน้อย ในนามผู้ด าเนินโครงการเกี่ยวกับโครงการวันผู้สูงอายุที่ผ่านมา อบต.
แวงน้อย ได้จัดงานวันผู้สูงอายุขึ้นในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ซึ่งงานดังกล่าว ก็เชิญผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรม
การแสดงออกร่วมถึงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ และได้ขอพรจากท่านเป็นกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทย 
ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้น าผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจนส าเร็จลุล่วงมาด้วยดี นะครับ ก็
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้นะครับ ในส่วนของเทศกาลสงกรานต์ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกและผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก 
อปพร.ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมอยู่เวรยามในด่านตรวจรองซึ่งอยู่หน้า อบต.แวงน้อยนะครับ ในช่วง ๗ วันอันตราย วันที่ ๑๑- 
๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาก็ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในเส้นทางหลักเป็นทางเลี่ยงเข้ากรุงเทพฯ จากกรุงเทพฯขึ้ นภาค
อีสานก็จะเป็นทางเลี่ยงมิตรภาพ ช่วงก่อนสงกรานต์ก็มีรถ ช่วงกลับจากภาคอีสานเข้ากรุงเทพฯเส้นมิตรภาพก็จะผ่านจาก
ขอนแก่นมาเข้าเส้นทางชนบท ตอนนี้ปีนี้รถเยอะมากขึ้น เนื่องจากว่ามีการประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงนะครับ ที่ทางทีวี
หลายๆช่องได้ประชาสัมพันธ์ และขึ้นป้ายบอกทางนะครับ ใครที่จะเดินทางจากขอนแก่นที่เลี่ยงเส้นถนนมิตรภาพก็เดิน
ทางเข้าชนบท แวงน้อย เข้าพระทองค า ก็จะเป็นเส้นทางเลี่ยงก าลังขึ้นชื่อนะครับ ปีต่อไปก็จะเป็นเส้นทางหลักของการ
เดินทางนะครับ เพราะว่าเข้าสู่ระบบอยู่ในโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว มีปัญหาคือคนส่วนใหญ่ที่กรอกแบบสอบถามเส้นทาง
ดังกล่าวก็จะมีปัญหาจากพระทองค าขึ้นมาเส้นทางจะเข้าแวงน้อยไม่มีป้ายแวงน้อยเลยครับ ตั้งแต่พระทองค าหรือมาจาก
ชัยภูมินะครับ พอหาป้ายอ าเภอแวงน้อยก็หาไม่เห็นส่วนใหญ่ก็จะตรงไปเส้นเข้าเมืองพลเลยนะครับ แม้แต่คนในพ้ืนที่ก็
หลงทาง ต้องแก้ไขตรงนี้นะครับ ป้ายทางหลวงก็ไม่มีขึ้นนะครับ ก็จะน าเสนอนายอ าเภอให้รับทราบ เพราะว่าเขต
นอกเหนืออ านาจหน้าที่เรานะครับ และขอขอบคุณหมู่บ้านที่ตั้งด่านชุมชนของต าบลละ ๓ ด่าน ซึ่งต าบลแวงน้อยก็มี ๓ 
บ้านด้วยกัน คือ บ้านดอนหัน เป็นด่านที่เป็นชั้นครูที่ให้หมู่บ้านอ่ืนมาดู ต าบลเราก็มี ๔ ด่าน ชุมชนด้วยกัน บ้านดอนหัน 
เป็นระดับอ าเภอ ส่วนระดับต าบลมีบ้านนาจาน บ้านอีโล และบ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมมือกัน
จนส าเร็จนะครับ ส าหรับต าบลเราไม่มีอันตรายในช่วง ๗ วันอันตราย ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับ นอกนั้นก็อาจจะมีบาดเจ็บ
เล็กน้อยนะครับ ส่วนระดับอ าเภอก็มีเสียชีวิต ๑ รายที่ต าบลท่าวัด เป็นวัยรุ่นชนกับรถเก๋งนะครับ ในส่วนเรื่องที่จะแจ้ง
เพ่ือทราบก็คงเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ อบต.เราในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ าอุปโภค บริโภคเป็นการเฉพาะ
หน้าของ อบต.ก็มีหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งหนักๆ วิกฤตนะครับเกือบทุกหมู่บ้าน ยกเว้นบ้านกุดรู บ้านโนนขี้เหล็กที่มี
แหล่งน้ าเพียงพอที่จะผลิตน้ าประปานะครับ นอกนั้น บ้านดอนหันก็มีเพียงพอไม่ขาดแคลนก็ถือว่านอกนั้นก็วิกฤตแม้บ้าน
ดอนหันยังไม่ขาดเราก็ไปเจาะเพ่ิมเนื่องจากว่าอนาคตก็คงขาดแคลนเหมือนกันถือว่าเราไปให้ความช่วยเหลือ เราก็มา
บรรทุกน้ าแจกจ่ายให้ทุกหมู่บ้านวันละ ๑๐ เที่ยวนะครับ รถน้ าของเราบางทีจะไม่ทันใจนะครับ ถ้าบ้านโนนศิลาไม่ได้ไป
เจาะน้ าก็จะหนักไปอีกหมู่บ้าน ส าหรับการเจาะบ่อบาดาลเพ่ือน าน้ าใต้ดินขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งก็จะเจาะอยู่ ๖ 
บ่อ เริ่มต้นตั้งแต่บา้นหนองหอย เราก็เจาะแล้วก็เพียงพอในการใช้บางจุดน้ าอาจไปไม่ถึงนะครับก็มีการขอน้ าเข้ามาวันละ 
๑ เที่ยวนะครับ สาเหตุก็ไม่รู้ว่าท าไมน้ าไปไม่ถึง บ้านโนนศิลาก็เจาะเรียบร้อยแล้วนะครับ บ้านดอนหันก็เจาะเพ่ิมนะครับ
ก็เพียงพอในการใช้น้ า บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓ เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ ก็เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ปัญหาอาจจะอยู่
กับระบบสายเมนยังไม่ทราบว่าจะรั่วหรือซึมตรงไหนนะครับแล้วก็เป็นบ้านขนาดใหญ่เวลาสูบน้ าไปก็ไปพอใช้นะครับ ก็คง
ช่วยๆกันก็พอบรรเทาก็ต้องเข็นน้ าไปบ้านหนองแขม หมู่ที่ ๑๓ วันละ ๒ เที่ยว ถึงแม้จะเจาะน้ าได้เราก็ต้องขนน้ าไปช่วย
ด้วยแต่ก็ไม่เพียงพอนะครับ บ้านอีโล ที่ไปเจาะแล้ว เจาะ ๒ บ่อ ก็เค็มทั้ง ๒ บ่อ ทาง อบต.ต้องน าน้ าไปผสมให้นะครับ 
วันละ ๓ เที่ยว นะครับ ตอนนี้ก าลังลงด าเนินการต่ออีก ๒ แห่งคือ บ้านป่าเป้ง และบ้านนาจาน ซึ่งงบประมาณเราก าลัง
พิจารณาจ่ายขาดเพื่อด าเนินการ ๒ หมู่บ้านนี้ครับ ก็รายงานให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
 
 
 
 
 



-๔- 
 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -  มีท่านใดจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มี ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

รับรองรายงานการประชุม  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙ มีท่านใดจะแก้ไขในส่วนไหนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม : รับรองรำยงำนกำรประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
          นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ไม่มี  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่
คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ เรื่องที่  ๑ : ญัตติพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ (ฉบับเพ่ิมเติมที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เชิญท่านเลขาฯครับ 
           นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
ส าหรับญัตติร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ (เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มี
โครงการที่ขอเพ่ิมเติมคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพเมืองและชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ พัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โครงการจัดซื้อ 
เครื่องสูบน้ า จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-บาท  เหตุผลการเพ่ิมเติมเนื่องจากแผนพัฒนาสามปีไม่มีโครงการ
นี้แต่มีความจ าเป็นเพราะเราจะใช้สูบน้ าขึ้นรถบรรทุกน้ าเพราะระบบสูบน้ ารถบรรทุกน้ าเราใช้งานไม่ได้ถ้าเราจะซ่อมแซม
ใช้เวลานานและใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะต้องตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี อาจไม่ทัน
การเนื่องจากเราต้องบรรทุกน้ าไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ทันเพราะเราต้องบรรทุกน้ าแต่ละวันไม่
น้อยกว่าวันละ ๑๐ กว่าเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ ๒.๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนดอนหันนาจาน ถึง หนองศาล
เจ้า บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ เหตุผล คณะผู้บริหารมีนโยบายจะจ่ายขาดเงินสะสมตามนโยบายของรัฐบาลตามที่ได้แจ้งให้กับ
ท่านทราบแล้ว คณะผู้บริหารมีนโยบายกระจายโครงการให้แต่ละหมู่บ้านเป็นโครงการที่มีลักษณะมั่นคงแข็งแรงและ
โครงการต้องมีในแผนพัฒนาสามปี พอตรวจสอบบ้านดอนหันประเภทคอนกรีต ประชาชนความต้องการถนน คสล.สาย
โรงเรียนดอนหันนาจาน ถึง หนองศาลเจ้า แต่พอมาตรวจสอบในแผนพัฒนาปรากฏว่าไม่มีอยู่ในแผนจึงมีความจ าเป็นต้อง
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาเพ่ือรองรับการจ่ายขาดเงินสะสมตามนโยบายคณะผู้บริหารและโครงการดังกล่าวก็เป็นประโยชน์กับ
ประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะนักเรียนที่ใช้ถนนสายนี้เดินทางไปโรงเรียนถ้าฝนตกจะสัญจรไปมาล าบากมาก จริงแล้วการ
ปรับแผนมีผลกระทบต่อระบบงบประมาณเป็นอย่างมากเพราะหลังจากสภาฯให้ความเห็นชอบแล้วเราต้องบันทึก
โครงการลงในระบบทางกรมส่งเสริมฯก็จะรู้ว่าเราปรับแผนถ้าปรับบ่อยๆก็ถือว่าการวางแผนของหน่วยงานเราไม่มี
ประสิทธิภาพก็อาจจะมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางการพัฒนา ๔.๒ พัฒนา ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าใต้ดิน และบริหารจัดการ
น้ าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมีส่วนร่วม โครงการขุดลอกล าห้วยขอนขว้าง บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖ โครงการนี้ตอน
แรกทางหมู่บ้านก็เสนอโครงการ คสล.และก็เข้าหลักเกณฑ์แต่ในช่วงนี้ถ้ามีโครงการประเภทแหล่งน้ าที่จะแก้ไขปัญหาภัย
แล้งก็น่าจะด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จซึ่งล าห้วยขอนขว้าง บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖ ก็เหลืออยู่ประมาณ ๒๐๐ เมตร ก็เลย
ตรวจสอบดูในแผนพัฒนาปรากฏว่าไม่มีในแผนพัฒนาสามปีก็เลยมีความจ าเป็นต้องมาปรับแผนและก็เป็นโครงการที่เรา
ต้องรายงานเป็นระยะๆในการด าเนินโครงการขุดลอกล าห้วยเพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนกฎระเบียบการจัดท าแผนหรือ
ปรับปรุงแผนในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้แผนต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 



         -๕- 
 
         นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะอภิปรายขอเชิญครับ 
         นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภา
ฯทุกท่านครับ วันที่ประชุมปรึกษาหารือทางสมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ก็ติดภารกิจอยู่ในหมู่บ้านมีงาน ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้
ประสานงานอยู่แต่ก็เวลากระชั้นชิดเลยไม่ได้มาต้องขอขอบคุณทางท่านนายก และเจ้าหน้าที่ที่ได้ปรับปรุงแผนเพ่ือให้บ้าน
ดอนหันได้รับประโยชน์ ถนนเส้นนี้ช่วงเช้าพระจะบิณฑบาตรถนนสายนี้และนักเรียนก็จะใช้ถนนเส้นนี้ไปโรงเรียนก็ขอให้
ท่านสมาชิกได้พิจารณาสนับสนุนครับ 

นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ – กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาฯ
ทุกท่านครับส าหรับการปรับปรุงแผน โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ า จ านวน ๑ เครื่อง ผมเห็นด้วยครับเพราะบางทีผมกลับ
บ้านก็จะเห็นรถน้ าเราสูบน้ าอยู่ใช้เวลานานถ้ามีเครื่องสูบน้ าสูบแล้วไปปล่อยจะรวดเร็ วขึ้นเพราะถ้าจะซ่อมก็ใช้เวลานาน
อาจจะไม่ทันการ และอยากสอบถามโครงการบ้านดอนหันว่ามีเพียงโครงการเดียวหรือมีโครงการที่จะท าอีกครับ ในการ
เพ่ิมแผนเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม 

นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
ส าหรับการจ่ายขาดเงินสะสมตอนนี้ยังไม่ทราบว่าแต่ละหมู่บ้านจะได้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับท่านนายกจะพิจารณา ปัจจุบัน ผอ.
กองช่างออกส ารวจตามที่ท่านสมาชิกสภาฯได้แจ้งและอยู่ในแผนพัฒนา ส าหรับท่านที่เสนอมาเป็นโครงการที่ใช้ 
งบประมาณน้อยก็จะให้เสนอโครงการมาเผื่อไว้ ๒ โครงการ ส่วนบ้านดอนหันก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ ถ้าใช้
งบประมาณไม่เยอะตามที่ท่านนายกจัดสรรงบประมาณให้ก็จะดูโครงการที่จ าเป็นและก็อยู่ในแผนพัฒนาเพ่ือด าเนินให้
ตามงบประมาณครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่านสมาชิกท่านใด
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ (เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนแวงน้อย ตามที่ทางฝ่าย
บริหารเสนอโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบจ านวน ๒๑ เสียง 
  ไม่เห็นชอบจ านวน ๐ เสียง 
  งดออกเสียง  ๑ เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เรื่องต่อไป ญัตติขออนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๙ เชิญท่านเลขาฯครับ 
นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ  

ส าหรับญัตติขออนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ตามบัญชีรายละเอียด
โครงการขออนุมัตโิอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โอนเพิ่ม ๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

(๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอีโล หมู่ ๕ สายหน้าวัด-ป่าช้า สภาพเดิมกว้าง ๖ เมตร ยาว 
๘๐๐.๐๐เมตร กอ่สร้างเป็นถนนคอนกรีตขนาดผิวจราจร กว้าง  ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

 
 
 
 
 
 



 
-๖- 

หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๕๓๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ขออนุมัติโอนเพ่ิม 
๒๖๖,๑๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

(๒) โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ สายโนนเชียงคูณ โดยท าการลงดินถมขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๖๐.๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมปรับเกรดให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อยก าหนด ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๑๘,๖๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
๒. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์การเกษตร 

(๑) โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  
สูบน้ าได้ ๑,๑๐๐ ลิตรต่อนาที ขนาด ๕ แรงม้า   
(๑) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า 
(๒) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว 
(๓) สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าปริมาณที่ก าหนด 
(๔) ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า ๙ เมตร หรือประมาณ ๓๐ ฟุต 
(๕) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ตั้งราคาตามส านักมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 

รวมขออนุมัติโอนเพ่ิม ๒๙๙,๗๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมแลการโยธา งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

(๑) โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักจากหมู่บ้านลงหนองอีโล บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ ด าเนินการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักจากหมู่บ้านลงหนองอีโล หมู่ที่ ๕ ขนาดท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร บ่อพักขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตรกว้าง ๑.๒๕ เมตร ยาว  ๑.๕๐ เมตร สูง  ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรพร้อมฝาปิดบ่อพัก 
รางวี ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว  ๑.๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จ านวน  ๑๐  ฝา พร้อมถมดินหลังท่อและถมดินคัน
คลองเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๒ เมตร ปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมติดป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณตั้ง
ไว้  ๒๘๕,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๘๕,๐๐๐.-บาท  ขอโอนลด ๒๘๔,๗๐๐.- บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๓๐๐.- บาท   

(๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางถนน บ้านนาจาน หมู่ที่ ๑๐  ด าเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางถนน  บ้านนาจาน หมู่ที่ ๑๐  ยาวรวมสองข้าง  ๒๗๖ เมตร กว้าง ๒ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๒ ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด งบประมาณตั้งไว้ ๒๒๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๒๑,๐๐๐.- บาท  ขอโอนลด ๑๕,๐๐๐.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๖,๐๐๐.- บาท   

รวมขออนุมัติโอนเพ่ิม ๒๙๙,๗๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ระเบียบ/กฎหมาย 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



 
-๗- 

เหตุผลก็คือ โครงการที่ ๑ โครงการที่ ๒ ของบ้านอีโล เราโอนลดโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติของบ้านอีโล หมู่ที่ 
๕ คือ โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักจากหมู่บ้านลงหนองอีโล เนื่องจากโครงการดังกล่าวเราได้รับการประสาน
จากผู้อ านวยการโครงการพระราชด าริซึ่งได้รับหนังสือฎีกาของประชาชน บ้านอีโล และได้ลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่ง
จากการประชุมที่ อบต.ได้ข้อสรุปคือจะขุดลอกหนองอีโลและวางท่อจากห้วยโสกรังเข้าหนองอีโล หากเราด าเนินโครงการ
ตามข้อบัญญัติก็จะซ้ าซ้อน ทางมติประชาคมบ้านอีโลจึงลงมติรอรับงบประมาณ และน างบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
ไปก่อสร้าง คสล.และจัดท าถนนดิน ส่วนโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง เราได้ขอปรับแผนต่อสภาฯซึ่งสภาก็ได้
ให้ความเห็นชอบแผนแล้วเราจึงโอนงบประมาณในส่วนของเงินที่เหลือจ่ายเพ่ือด าเนินการจัดซื้อเป็นโครงการที่มีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการ ซ่ึงตามระเบียบการโอนดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอเพ่ือพิจารณาครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ  
นายหนูกาลน์  นิบุญท า นายก อบต. – ผมอยากสอบถามท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ถนนดินท่านได้ประชาคม

และให้ผู้ที่มีท่ีดินอยู่ข้างเคียงเซ็นหนังสือยินยอมหรือยังครับ 
นายนนทกานต์  นาอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๕ – กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภา

ตามท่ีบ้านอีโลได้ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงมาเป็นก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดถึงป่าช้า และถนนดินสายโนนเชียงคูณ ที่
ข้างเคียงเซ็นยินยอมหมดแล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่านสมาชิกท่านใด
เห็นควรอนุมัติโอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามที่ทางฝ่ายบริหารเสนอโปรด
ยกมือครับ 

มติที่ประชุม :  อนุมัติจ านวน ๒๑ เสียง 
  ไม่อนุมัติจ านวน ๐ เสียง 
  งดออกเสียง  ๑ เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เรื่องต่อไป ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๙ เชิญท่านเลขาครับ 
นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 

ส าหรับญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขอให้ท่านสมาชิกได้ดูบัญชีรายละเอียด
โครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  หมู่ที่  ๘  บ้านป่าเป้ง  
โดยเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มาตรฐานของกรม

ทรัพยากรน้ าบาดาลที่ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๔๓ - ๘๐ เมตร จ านวน ๑ บ่อ  พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์
จมใต้น้ า (Submersible Pump) ตู้ควบคุม อุปกรณ์สายไฟ และวางท่อส่งน้ าสู่หอถังสูงระบบประปาหมู่บ้านรายละเอียด
ตามแบบแปลนก าหนด งบประมาณ  ๒๑๔,๙๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งราคาตามส านัก
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ เดือนมกราคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 



-๘- 
๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาจาน  
โดยเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มาตรฐานของกรม

ทรัพยากรน้ าบาดาลที่ความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ – ๔๒.๕ เมตร จ านวน ๑ บ่อ  พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จม
ใต้น้ า (Submersible Pump) ตู้ควบคุม อุปกรณ์สายไฟ และวางท่อส่งน้ าสู่หอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน รายละเอียด
ตามแบบแปลนก าหนด งบประมาณ  ๑๔๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ตั้งราคาตามส านักมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ เดือนมกราคม ๒๕๕๙ 

รวมงบประมาณ ๓๕๗,๙๐๐ .-บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
ระเบียบ/กฎหมาย 
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
๒. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน

สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ (เพ่ิมเติมฉบับที่ ๑)  
เหตุผล หมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านได้ประสบปัญหาภัยแล้ง ประชาชนขาดแคลนน้ าเพ่ื อการอุปโภค บริโภค 

น้ าประปาผิวดินแห้งขอดสูบไม่ขึ้น ส่วนน้ าบาดาลเดิมไม่เพียงพอ ช ารุดทรุดตัว จ าเป็นต้องขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่เพ่ือ
แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ได้ตรวจสอบงบประมาณแล้วโครงการที่เหลือจ่าย หรือไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรากฏว่าไม่มี
เงินเหลือจ่าย และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการก็มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ เงินส ารองจ่ายก็ไม่เพียงพอในการ
ด าเนินการ เมื่อตรวจสอบเงินสะสมแล้วมีเพียงพอที่จะจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ เชิญท่านสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์  อันนารี ส.อบต.หมู่ที่ ๘- กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาฯ ผม

ต้องขอขอบคุณท่านนายกที่เห็นความส าคัญของบ้านป่าเป้ง  และอีกหลายๆหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จัดสรร
งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้ประชาชนได้มีน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค ครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่านสมาชิกท่านใด
เห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามท่ีทางฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม :  อนุมัติจ านวน ๒๑ เสียง 
  ไม่อนุมัติจ านวน ๐ เสียง 
  งดออกเสียง  ๑ เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านเลขาฯครับ  
นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

ครับ ส าหรับเรื่องอ่ืนๆ ในส่วนของผมก็จะน าเรียนความคืบหน้าที่มีหนังสือแจ้งแนวทางการจ่ายขาดเงินสะสมมาในส่วน
ของคณะผู้บริหารท่านก็มีนโยบายที่จะจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือเป็นการสอบถามความจ าเป็นเบื้องต้นนะครับ ก็เลยเชิญ
ท่านสมาชิกมาประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ  มีโครงการที่น าเสนอในระหว่างนี้หลายโครงการแจ้งมาแล้วได้ออกไปส ารวจแต่
รายละเอียดยังไม่แล้วเสร็จอยู่ในห้วงระหว่างการประมาณราคาและส ารวจเสร็จแล้วจะน าเสนอต่อท่านนายก ในวงเงินที่ 

 
 
 
 
 
 



 
-๙- 

จะจ่ายขาดนะครับ ส าหรับหมู่ที่ ๑ บ้านแวงน้อย เสนอโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าจากหนองนาเมืองเข้าหนองบ้านแวง
น้อย ท่อ ๖๐ ได้ไปส ารวจแล้วอยู่ระหว่างการประมาณราคาก็มีโครงการเดียว หมู่ที่ ๒ บ้านดอนหัน เสนอโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนดอนหันนาจานถึงศาลเจ้าช่างออกไปส ารวจแล้ว ถ้าวงเงินเหลือก็จะไปต่อเติมที่ถนนสาย 
คสล.สายประปาถึงห้วยทรายนะครับ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแขม ๑ เสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไผ่สีทองและถนน 
คสล.บ้านพ่อทอง และทางน้ าเข้าหนองอยู่ระหว่างการประมาณราคา หมู่ที่ ๔ บ้านกุดรู เสนอโครงการเคลือบผิวจราจร
สายกลางบ้าน ถ้าวงเงินเหลือก็จะท าโครงการขุดลอกหนองละเลิง ชื่ออีกอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกคือหนองกกทัน พอ
เวลาเราบรรจุไว้ในแผนคือหนองละเลิง ผมเคยเสนอครั้งก่อนว่าจะขุดแต่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่ขุดนะครับ ถ้าเกิดบ้านกุดรู
น้ าแห้งก็มีหนองน้ ารองรับนะครับ แต่ว่าหนองมันยาวเฉยๆแต่ความกว้าง ๒๕ เมตร ความยาว ๑๗๐ เมตร นะครับ หมู่ที่ 
๕ บ้านอีโล เสนอขุดลอกล าห้วยโสกรังกับก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยนา ๒ โครงการ นะครับ ห้วยโสกรังแค่ ๑๐๐ กว่า
เมตรก็หมดแล้วนะครับ ส่วนที่เหลือก็จะไปท าฝายเข้ากับการแก้ไขแหล่งน้ าปัญหาภัยแล้ง และเราสามารถที่จะรายงาน
เข้าไปเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯได้นะครับ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสี โครงการขุดลอกล าห้วยขอนขว้างและคอนกรีตเสริม
เหล็กนะครับ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหอย โครงการขุดลอกหนองหอย ขุดลึกลงไปอีกและขยายคันคูหนองหอยด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่างช่างออกไปส ารวจและประมาณราคานะครับ หมู่ที่ ๘ บ้านป่าเป้ง โครงการถนน คสล.
ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนศิลา โครงการถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้านและอยู่ระหว่างการประมาณราคา หมู่ที่ ๑๐ 
บ้านนาจาน โครงการขยายไหล่ถนน คสล.เส้นกลางบ้านเป็นโครงการที่ ๑ และขยายไหล่เส้นทิศใต้หมู่บ้าน นะครับ เป็น 
๒ เส้น ถ้าวงเงินเหลือก็จะท ารางระบายน้ าต่อนะครับ เส้นทิศใต้ท าเป็น ๒ โครงการ เพราะว่าเราขยายไหล่ก่อน เราต้อง
ท ารางระบายน้ าก่อนที่จะขยายไหล่นะครับ ถ้าเป็นไปได้พ้ืนที่ขยายไหล่ไม่เพียงพอก็ท ารางระบายน้ าไว้ก่อนก็ได้นะครับ 
อยู่ในแผนก็มีนะครับ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนขี้เหล็ก เปลี่ยนจากขุดลอกล าห้วยเป็น ถนน คสล.เข้าหมู่บ้านนะครับ หมู่ที่ ๑๒ 
บ้านศรีเมือง ขุดลอกล าห้วยทรายโครงการเดียว หมู่ที่ ๑๓ บ้านถนน คสล.สายต้นไทร ถ้าวงเงินเหลือจากซอยต้นไทรก็มา
ท ารางน้ าภายในหมู่บ้านซอยครูสมพงษ์ ส าหรับโครงการดังกล่าวที่ผมได้แจ้งต่อที่ประชุมตอนนี้อยู่ระหว่างการประมาณ
ราคาเพราะว่าส ารวจหมดแล้ว เหลือประมาณราคานะครับ ผมจะก าหนดให้ประมาณราคาน่าจะแล้วเสร็จไม่เกินวันพุธนี้
นะครับ ซึ่งจะหมดสมัยในวันที่ ๙ พฤษภาคม มีก าหนด ๑๕ วัน ในสมัยประชุมมีแต่วันหยุดยาวเลยนะครับ มีวันท างาน
นิดเดียว จากนี้ไปถึงวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ผมก็จะเดินทางไปประชุมที่กรุงเทพฯ ที่สถาบันพระปกเกล้า หนังสือก็จะต้อง
ออก ๒๗-๒๘ เมษายน ช่วงนี้ วันที่ ๒ อาจจะประชุมไม่ทันนะครับ ก็จะเป็นวันที่ ๓ - ๔ พฤษภาคม นะครับ ๕,๖,๗,๘,๙ 
ก็เป็นวันหยุด ปิดสมัยประชุมพอดี น่าจะประชุมวันที่ ๒,๓,๔ พฤษภาคม อาทิตย์หน้า นะครับ ฉะนั้นเราต้องรีบเอา
รายละเอียดมา เราจะเชิญท่านมาประชุมพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ส าหรับที่บ้านนี้บ้านนั้นได้กี่บาทนั้นรายการที่ไป
ส ารวจมาแล้วความจ าเป็นแต่ละแห่งแต่ละจุดนะครับ ก็คงเป็นความคืบหน้าที่เราจะรวมกันพิจารณาจ่ายขาดนะครับ และ
ในช่วง ๒,๓,๔ ประชุมสภาวันจันทร์ที่ ๒ ก็จะเชิญท่านมาประชุมประชาคมแผนพัฒนา แผนประชาคมต าบลแผนพัฒนา
สามปี เพ่ือเราจะได้จัดท าแผนสามปีเสนอต่อท่านสภาฯไม่เกินเดือนพฤษภาคม เพราะว่าตามระเบียบการจัดท าแผนไม่
เกิน มิถุนายน แต่ว่า คสช.สั่งให้เราต้องเสนอแผนไม่เกิน พฤษภาคม เพราะจะไปท าประมาณรายจ่ายประจ าปีของ 
งบประมาณประเทศในส่วนของเราก็เมื่อแผนประกาศใช้เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน คงจะบังคับให้จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายสุดท้ายของท่านในสมัยสุดท้าย ถ้านับวาระถ้า คสช.อยู่นานพวกท่าน
ก็จะอยู่นานเหมือนกัน เพราะว่าอาจจะไม่ได้เลือกตั้งนะครับ แต่ถ้านับวาระก็เหลือแค่ ๑ ปี นะครับ จะได้ท าข้อบัญญัติปี
สุดท้ายของปี ๒๕๖๐ ในส่วนของหน่วยงานอื่นที่เราขอไปโครงการต่างๆ ทางกรมส่งเสริมก็แจ้งให้เราขอฝายไปนะครับ ส่ง
หนังสือวันนี้เอาวันนี้นะครับ วันที่ ๑๘ ส่งหนังสือมา วันที่ ๑๘ ให้ส่งหนังสือตอบกลับก่อนเที่ยง ท าได้ ๘ ตัว แต่ไม่รู้ว่าที่ 

 
 
 
 
 



 
-๑๐- 

ไหนบ้างแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่า ในส่วนเรื่องของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่เป็นโครงการใหญ่เราก็ต้องช่วยกัน ก็ให้
เชิญท่านมาอบรมแล้วนะครับ น่าจะเป็นเดือนพฤษภาคม จะได้ออกท างานในเรื่องของการส่งใบงานต่างๆนะครับ ก็
ขอขอบคุณทุกท่านให้ความร่วมมือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จะเปลี่ยนแปลงแวงน้อยของเราให้คนรู้จักได้มาศึกษาดู
งานนะครับ ในรุ่นลูกถึงแม้จะไม่ส าเร็จในรุ่นพวกเรา   รุ่นลูก รุ่นหลานนะครับ เราก็เป็นคนปูทางไว้ให้เขาด าเนินการต่อ
นะครับ ผมก็อยากจะฝากท่านสมาชิกทุกท่านส าหรับผมแจ้งในเรื่องอ่ืนๆ ก็มีเพียงแค่นี้ครับ  

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญท่านนายกครับ 
นายหนูกาลน์  นิบุญท า นายก อบต.  - กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน

ครับ และท่านหัวหน้าส่วนราชการ นะครับ เกี่ยวกับโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ หมู่ที่ ๔ บ้านกุดรู ก็ก าลังด าเนินการอยู่นะ
ครับ และบ้านหนองหอย รางระบายน้ าก็ท าท่อไม่ทันก็ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ส่วนเรื่องโครงการเร่งด่วนของหมู่ 
๔ ก็จะด าเนินการให้นะครับ บริเวณหน้าวัดทั้ง ๒ ด้าน ช่างประมาณการมาหมื่นกว่าบาท ท่อด้านทิศเหนือ ๘ ท่อน ท่อ 
๖๐ ด้านทิศตะวันออก ๗ ท่อน ท่อ ๖๐ ก็จะด าเนินการให้นะครับ ส่วนเรื่องโอนปรับแผน ผมก็ไม่อยากให้ปรับเท่าไหร่นะ
ครับ ถ้าไม่จ าเป็นเพราะว่ากระทบระบบราชการของหน่วยงาน ฉะนั้นจ าเป็นก็ต้องปรับตามนโยบายตามความจ าเป็น
เร่งด่วนของแต่ละหมู่บ้าน ผมท าให้แต่ละหมู่บ้านทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ผมท าให้ถูกกฎ ถูกระเบียบ นะครับ แต่ละโครงการแต่
ละหมู่บ้านผมบอก พ่อ แม่พ่ีน้องสมาชิกทุกหมู่บ้านนะครับคงเข้าใจนะครับเกี่ยวกับโครงการแต่ละหมู่บ้านนะครับหวังว่า
ท่านสมาชิกคงเข้าใจในการท างานของคณะผู้บริหาร ผมจะท าอะไรก็เอาประชาคมเป็นที่ตั้งนะครับ ส่วนเรื่องแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งให้ทุกหมู่บ้านเริ่มตั้งแต่บ้านหนองหอยเป็นต้นมาก็เจาะบ่อบาดาลให้กับพ่ีน้องแต่ก็ไม่ถูกใจหมดทุกคนนะครับ 
ฉะนั้นก็ให้ท่านสมาชิกช่วยๆกันดูเรื่องน้ าไหลไม่เพียงพอก็ขอให้ท่านสมาชิกช่วยแก้ไขปรับปรุงช่วยท าความเข้าใจให้
ประชาชนในหมู่บ้านด้วยนะครับ ส่วนบ้านโนนศิลาก็ไม่มีปัญหานะครับ บ้านดอนหันก็คงไม่มีปัญหานะครับ บ้านหนอง
แขม หมู่ ๓และ หมู่ ๑๓ ก็มีปัญหาการจ่ายน้ าไม่เพียงพอซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ทั้ง ๒ หมู่บ้าน บางครั้งน้ าก็ไม่ไหลนะ
ครับ ผมก็ฝากท่านสมาชิก ทั้ง ๒ หมู่บ้านด้วยช่วยๆกันดูแล ม.๕ เจาะบ่อบาดาลลงไปแล้ว ๘ เมตร น้ าก็มีเยอะแต่น้ าเค็ม
มากนะครับและได้ย้ายไปเจาะที่ล าห้วยก็เป็นน้ าสายเดียวกันก็เค็มเหมือนกันทาง อบต.ได้จัดส่งน้ าไปผสมให้แล้วนะครับ 
ส่วนบ้านป่าเป้งและบ้านนาจานเมื่อสภาอนุมัติงบประมาณแล้วก็จะด าเนินโครงการต่อไป ขอขอบคุณมากที่ท่านสมาชิกที่
ช่วยดูแลเรื่องน้ าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีครับขอบคุณครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดท่ีจะสอบถามอีกครับ เชิญท่านประยัติครับ 
นางประยัติ  ศรีอุ่น ส.อบต.หมู่ที่ ๑ -เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่าน บ้านแวงน้อยจะเอาเงินกระตุ้น

เศรษฐกิจ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มาท าฝายน้ าล้น ท าได้ไหมค่ะ เราต้องถามสภาฯไหม แล้วสภาฯจะอนุญาตไหมแต่ท า
โครงการเข้าไปแล้วตอนแรกว่าจะซื้อวัวกลัวมันยุ่งยาก ก็เลยเอามาท าฝายน้ าล้นระหว่างห้วยขอนขว้างลงไปล าห้วยนาได้
ไหมค่ะ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
ถ้าเป็นโครงการที่เก่ียวกับประชาคมของหมู่บ้านในพ้ืนที่ ที่ใช้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ าที่อยู่ฝั่งห้วยที่นาเขาอยู่บ้าน
แวงน้อย แต่เป็นคนในเขตพ้ืนที่ อบต.แวงน้อย แล้วเป็นกรรมการจัดการน้ าการท าฝายนั้นเขาต้องดูแลนะครับ ถ้ามี
โครงการหรืองบประมาณมาถ้าไม่เกี่ยวกับส่วนราชการก็สามารถท าได้เลยนะครับ ถ้าเป็นส่วนราชการก็ต้องประสานงาน
เข้ามาหา อบต. มาสอบถามว่าเรามีโครางการที่ซ้ าซ้อนกับเขาไหม แบบ อบจ. ชลประทาน นะครับ  เราก็ตอบว่าไม่
ซ้ าซ้อนให้ท าได้ ซึ่งไม่ได้ผ่านสภาฯ อบต.นะครับ ถ้าท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น เช่น เทศบาลอยากเอางบมาท าในพ้ืนที่ อบต.ก็
ต้องเข้าสภาฯ  

 
 
 
 
 



 
-๑๑- 

เพราะว่าเขาก็จะต้องเข้าสภาฯเหมือนกัน ของเราก็ต้องเข้าสภาฯ อบต.เหมือนกันว่าอนุญาตให้ใช้ไหมแล้วมาท า MOU 
ร่วมกัน ถ้าส่วนราชการข้างนอกเขามาท าต้องมาขออนุญาต เช่น โครงการขุดลอกหนองแวงสุ่ม จากชลประทานที่มาท า
แต่ของหมู่บ้านถ้าท าหนังสือมาหาเรา เราก็ตอบไปได้เหมือนกันว่าอนุญาตเนื่องจากว่าไม่มีงบประมาณท าและไม่ซ้ าซ้อน
นะครับ ไม่มีปัญหาไม่ต้องเข้าสภาฯนะครับ ดีนะครับที่เอาเงินมาท าในพ้ืนที่ของเรา ขอขอบคุณมากนะครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ - ครับก็ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกทุก
ท่านครับ เชิญท่านพรจิต 

นายพรจิต สนอุป ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ - เรียนท่านประธานและท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติท่านทุกท่านครับ ผมมี
เรื่องอยู่ ๓ เรื่องท่ีจะสอบถามครับ เรื่องที่ ๑ โครงการ หมู่ที่ ๑๑ เมื่อก่อนว่าจะขุดสระพอไปดูขุดสระจากเงินจ่ายขาดไปดู
แล้วพ้ืนที่ของเรามันน้อย พอดีมาปรึกษาผู้ช่วยและผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเหมือนท าเล่นนะครับ ผมก็คุยว่าถ้าไปขุดน้ าก็ขุ่นนะ
ครับ ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาท าคอนกรีตพร้อมกับขุดลอกคลองรู้สึกว่า ๒ ฝั่งจะสงวนสิทธิ์เขามากไปนะครับ 
ถ้ามันตื้นแล้วเราจะขุดในส่วนนั้นก็จะอยู่ในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๐  เรื่องท่ี ๒ ผมอยากจะให้กองช่างเร่งท าการประมาณราคา
นะครับ ผมอยากจะเห็นหน้าตาแต่ละหมู่บ้าน อยากจะเห็นหน้าตาของเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ว่าจะท าอะไรบ้าง เรื่องที่ 
๓ เรียนถามท่านนายกเรื่องเก่าๆไม่ทราบว่าท่านนายกเล่าให้ฟังบอกว่าไฟฟ้าสายโนนขี้เหล็ก - หนองหอยที่ท่านนายกทั้ง 
๓ นายก  นายกต าบลแวงน้อย นายกต าบลโคกสง่า นายกต าบลลอมคอม เคยไปประสานงานที่ อบจ.ขอนแก่น บอกว่า
อาจจะช่วยเราได้ ผมอยากจะทราบว่า โครงการนี้เรามีความคาดหวังมากขนาดไหนครับติดตามกันไปถึงไหนแล้วครับ ผม
ก็ขอสอบถามท่านนายกครับขอบคุณครับ 

นายหนูกาลน์  นิบุญท า นายก อบต.  - ขออนุญาตท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องไฟฟ้า
ขยายไฟแรงสูงจากระหว่างบ้านคูขาดมาถึงบ้านโนนขี้เหล็ก มีท่านนายกสุบิน ท่านนายกโคกสง่าและท่านนายกแวงน้อย 
ได้ขอโครงการไปถึง อบจ.เพ่ือพัฒนาให้พ่ีน้องประชาชนชาวต าบลแวงน้อย ต าบลลอมคอมและต าบลโคกสง่า นะครับ 
เพ่ือใช้ร่วมกันในอนาคตข้างหน้า ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ส่วน อบจ. อาทิตย์ก่อนนายกสุบินเข้ามาหาผมเกี่ยวกับเรื่องขยะ
พลังงานที่ตกลง MOU หลายๆ อปท. เมื่อสักครู่ท่านนายกไพฑูรย์ก็โทรถามผมว่า ท่านนายกลง MOU กับเขาไหม ผมก็
ตอบว่าลงครับ เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องขยะอยู่ที่บ้านหนองแล่นจัดท าไฟฟ้าพอดี ผมถามไปถึงไหนแล้ว วันนั้นผมไม่ได้ไป
พอดีผมติดธุระนะครับ ผมก็เรียนถามนายกสุบินว่ายังไม่ไปถึงไหนเลยครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญท่านโสพินครับ 
นายโสพิน  แก้วอุดร ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านคณะผู้บริหารและ         

ท่านสมาชิก ในวาระเรื่องอ่ืนๆ ก่อนอื่นผมก็ขอขอบคุณมากครับท่านสมาชิกและคณะผู้บริหาร ที่อนุเคราะห์เรื่องการเจาะ
น้ าบ่อบาดาลพอดีสถานที่ด าเนินโครงการที่ก่อนหน้านั้นทางผู้รับจ้างได้ไปดูพ้ืนที่มีจุดหนึ่งเขาบอกว่าจะมีน้ าพอลงไปมัน
จะมีนาของพ่ีน้องประชาชนเขาบอกว่าเจาะแล้วผมกลัวออกไม่ได้เรียนท่านนายกนะครับ เมื่อออกไม่ได้ก็ดูด้วยนะครับ มัน
มีมุมที่มีน้ าสายเก่าบ่อบาดาลนะครับ ช่วงที่บ้านป่าเป้งยังไม่ได้น้ าก็ให้ผู้รับจ้างไปตรวจดูนะครับ ผมจัดสถานที่เรียบร้อย
แล้วนะครับ ไม้ไผ่ที่กองไว้ผมก็ไปเอาออกแล้วนะครับ เผื่อให้คณะกรรมการจะได้หาสถานที่ส ารองไว้ในการจัดท าโครงการ 
ขอขอบคุณครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกครับ ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณมากนะครับ
ท่านนายกและท่านหัวหน้าส่วนราชการและท่านสมาชิกสภาฯ ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาฯในครั้งนี้  ก็ได้เวลา
อันสมควรแล้ว ผมขอปิดการประชุมสภาฯ ครับ 
 

 
 
 
 
 



 
-๑๒- 

 
- เลิกประชุมเวลำ  ๑๕.๓๐ น. - 

                                                       (ลงชื่อ) จ านงค์   หน่ายโสก         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นายจ านงค์   หน่ายโสก ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 
            (ลงชื่อ)      กิตติศักดิ์  ศรีโยธา         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา) 
                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
           

(ลงชื่อ)     วิเชียร  ดวงจุมพล                     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวิเชียร  ดวงจุมพล) 

 (ลงชื่อ)       สุพจน์  ทิพวัฒน์                     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสุพจน์  ทิพวัฒน์) 

 (ลงชื่อ)        ประยัติ  ศรีอุ่น                     เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางประยัติ  ศรีอุ่น) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


